





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>หารือปมจ่ายเงินคลินิก 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, MGROnline)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคลินิก ร้านยา ภาคเอกชน สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มอัตราเบิกจ่ายค่าบริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งนำร่องแล้ว 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี แพร่ ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ว่า จากประสบการณ์จากเฟสแรกที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 ม.ค. ใน 4 จังหวัด เราสามารถนำมาปรับให้สอดคล้องกับการจะขยายในเฟส 2 ช่วง มี.ค. นี้ โดยได้มีการของบกลางรองรับแล้ว 800 ล้านบาท สำหรับ 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา สิงห์บุรี สระแก้ว และพังงา</p>	
<p>มะเร็งครบวงจร</p> <p>1. ตรวจมะเร็งเต้านมฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ Hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบ 2 สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย 1. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ปีละ 1 ครั้ง ในสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปทุกสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม 2. การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจปัสสาวะ</p> <p>2. ตรวจ "มะเร็งปากมดลูก" ด้วยตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช.-ธพส. ขวนขวายศูนย์ราชการฯ รับสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Self-sampling ฟรี "เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง" ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ สปสช. และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. จัดขึ้น โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เปิดรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ด้วยใช้ HPV DNA Self-sampling ซึ่ง สปสช.ให้ความสำคัญชุดตรวจด้วยตนเองนี้ จึงอนุมัติให้อยู่ในสิทธิประโยชน์ที่สามารถเข้ารับบริการฟรีได้ สปสช.เป็นผู้จ่าย</p> <p>3. กองทุนมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ Hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งกองทุนมะเร็งว่า คณะทำงานกำลังหากระบวนการ จัดทำรายละเอียดกองทุน แหล่งเงิน และจะนำมาใช้เพื่อการใด ได้เร่งรัดการดำเนินงาน หากมีความก้าวหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป ยังไม่ได้รับระบุว่าจะต้องเสร็จภายในกี่เดือน สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ ถ้าตีความว่าส่งเสริมป้องกันได้สิทธิจาก สปสช.อยู่แล้ว ส่วนการรักษาจะไปดูตามรายละเอียดแต่ละกองทุน กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้ได้มากที่สุด</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ความคืบหน้าเหตุพลูระเบิด จ.สุพรรณบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, TNN, thaipbs, thereporters, hfocus, Chiangmainews)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แสดงความเป็นห่วงเหตุการณ์โรงงานพลูระเบิด ที่ จ.สุพรรณบุรี พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.อุตสาหกรรม สํารวจการจํัดตั้งโรงงาน ระบบความปลอดภัย ก.สธ.ดูแลปชช.ในพื้นที่โดยรอบ หากได้รับผลกระทบจากวัตถุเคมีผลิตภัณฑ์ระเบิด ก.ทรัพยากรฯ ดูแลสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ก.แรงงานเยียวยาญาติผู้เสียชีวิต รวมถึงสั่งการให้ตรวจสอบโรงงานประเภทที่มีวัตถุอันตรายทั่วประเทศอย่างเข้มข้น ให้มั่นใจว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ และกล่าวว่า ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาประมาณรายละ 300,000 บาท และในวันที่ 19 ม.ค. 2567 จะประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกประเด็น รวมถึงการบูรณาการในการแก้ปัญหา ไม่ให้เกิดเหตุระเบิดซ้ำอีก นำข้อสรุปเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุม ครม.วันที่ 23 ม.ค.นี้</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สส. กล่าวว่า ขณะนี้ยืนยันมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 23 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 16 ราย โดยพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ 20 ราย อีก 3 ราย อยู่ระหว่างที่นิติเวชของ รพ. เจ้าพระยายมราช พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล รวมถึงส่งทีมงานสุขภาพจิต ประเมินอาการและให้การดูแลเยียวยาจิตใจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มญาติสายตรงของผู้เสียชีวิต 24 ราย พบมีอาการ โศกเศร้ามาก เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต 4 ราย ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อติดตามดูแลต่อเนื่อง 2.กลุ่มญาติพี่น้อง 12 คน ได้รับการปฐมพยาบาลทางจิตใจ และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนรอบข้าง และ 3.กลุ่มคนในชุมชน 9 คน ให้คำแนะนำการดูแล และให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อให้ปรับตัว ปรับใจ ดำเนินชีวิตต่อไปได้</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากาก KN94 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นของสารเคมีได้ และควรอยู่ในระยะปลอดภัยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากมีอาการระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา ทางเดินหายใจ ให้พบแพทย์ทันที</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งทีมงานสุขภาพจิต ร่วมกับทีมช่วยเหลือจากสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่วัดโรงช้างสวนแดง เพื่อวางแผนดูแลจิตใจผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งญาติ และผู้เห็นเหตุการณ์ที่อาศัยในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังภาวะเครียดฉับพลัน ภาวะซึมเศร้า พบส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเครียด เสี่ยงต่อภาวะตื่นตระหนก วิตกกังวล ความหวาดกลัว ความเครียด และภาวะซึมเศร้า รวมถึงไต่ถามเรื่องการสูญเสียผู้ใกล้ชิด</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยส่งทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับทีมจังหวัด ทำการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นพบเป็นโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และตั้งอยู่กลางทุ่งนา ห่างจากชุมชนมากกว่า 1 กม. จึงไม่กระทบต่อชุมชน และไม่มีการปนเปื้อนสารที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตพลูในน้ำดื่มมาใช้ในชุมชน รวมทั้งตรวจสอบและประเมินสุขภาพลักษณะ การสูดอากาศ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรงงานพลูระเบิด ซึ่งพบว่ามี การระบายอากาศที่ดี มีสิ่งแวดล้อม และมีน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย</p> <p>- พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กล่าวว่ายืนยันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 23 ศพ ขณะนี้ อีโอดี พฐ. ได้เก็บเศษวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ ยังไม่สามารถชี้ชัดสาเหตุได้ รวมถึงสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศ ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจสอบโรงงานที่เก็บพลู วัตถุอันตรายที่ในลักษณะใกล้เคียงเพื่อหามาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีก และหารือฝ่ายปกครองอาจต้องกำหนดโซนนิ่ง โรงงานออกมาอยู่นอกชุมชน เพราะโอกาสเกิดระเบิดหลายสาเหตุ</p>	
<p>ชลน่าน' รำลึก 'หมอลงวัน'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ยูทีนิวส์, VoiceTv, ข่าวสด, มติชน, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สส. เปิดเผยว่า วันที่ 18 ม.ค. 2551 เป็นวันที่ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการ สปสช. คนแรก ผู้บุกเบิกวางรากฐานงานหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย ที่เริ่มต้นจาก 30 บาทรักษาทุกโรคจนถึงวันนี้ที่รัฐบาลพัฒนายกระดับเป็น 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด จึงเป็นอีก 1 วันควรจดจำรำลึกถึงบุคคลผู้มีคุณูปการอย่างมากต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย</p>	
<p>รับมือโควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ และฝุ่นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ ทั้งหมดเข้ามา</p> <p>- แม้ปัจจุบันโควิด 19 จะลดระดับความรุนแรงมาเป็นโรคประจำถิ่น แต่ประชาชนจะต้องเข้มงวดกับมาตรการดูแลสุขภาพต่อไป การป้องกันตนเองตามมาตรการด้านสาธารณสุขยังใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ รวมถึงมีไข้หวัดใหญ่ที่กลับมาระบาด และฝุ่น PM 2.5 ที่พบเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หลีกเลี่ยงออกไปในที่กลางแจ้งช่วงฝุ่นหนาแน่น สวมหน้ากากอนามัยเสมอ</p>	
<p>ส่งทีม SEhRT ลงพื้นที่โรงงานผลิตกรด จ.ระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มอบหมายทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาคการสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการจัดการภาวะเสี่ยงสุขภาพจากไฟไหม้โรงงานผลิตกรดมะนาว จ.ระยอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแล ป้องกัน และเฝ้าระวังลดความเสี่ยงสุขภาพแก่ประชาชนจาก ซึ่งจากการเฝ้าระวังยังไม่มียางานผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต</p>	
<p>ครูแกนนำ อย. น้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ThailandPlus, mahachon, Thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการครูแกนนำ อย. น้อย ระดมสมอง ส่งต่อความ เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยและเยาวชนไทย “คิดได้ ใช้เป็น” มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการบริโภคให้เหมาะสมปลอดภัย มุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลิตภัณฑ์ชิ้นเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผอ.อภ. กล่าวว่า อภ. ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ผลักดันการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงของประเทศไทย พัฒนาความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เป้าหมายหลักคือการสร้างศักยภาพและทักษะความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในโครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้วัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 ต่อยอดไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมและป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคต</p>	
<p>งานประชุมวิชาการประจำปี HA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ)</p> <p>-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ประกาศจัดงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2567 นี้ ภายใต้หัวข้อ "Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล" ณ ห้องแกรนด์ โดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี</p>	
<p>เค็มน้อยอร่อยได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-กรมอนามัย กรมควบคุมโรค พร้อมหน่วยงานภาคี และผู้ประกอบการร้านอาหารรวม 13 องค์กร ลงนามความร่วมมือการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งล่าสุดจัดขึ้นภายใต้ธีม "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย" เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ยื่นหนังสือถึงประธาน กมธ.สธ. เสนอข้อเท็จจริงวิเคราะห์ 2 ทางเลือกของประเทศไทยในการแบนหรือไม่แบนบุหรีไฟฟ้า โดยขอให้นำข้อมูลเข้าประชุมหารือกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกักบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย ข้อมูลทั่วโลกพบช่วงอายุที่มีการสูบบุหรีไฟฟ้ามากคือ 15-24 ปี ทั้งนี้ หากเลือกการยกเลิกกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรีไฟฟ้า แล้วเปิดเป็นบุหรีไฟฟ้าเสรี คาดการณ์ว่าจะเพิ่มเหมือนแคนาดาและนิวซีแลนด์ อัตราการสูบบุหรีไฟฟ้าในเยาวชนไทยจะเพิ่มขึ้น 2-5 เท่า ใน 3 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- คกก.พัฒนานโยบายสาธารณะ ประชุมประเด็นการควบคุมบุหรีไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาทิศทางและขอบเขตตลอดจนจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายควบคุมบุหรีไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองเด็ก เยาวชน ป้องกันตกเป็นเหยื่อการตลาด เป็นร่างแรกในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนรอบด้าน ตามกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น</p>	
<p>กฎหมายตักน้ำดื่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>-เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการโพสต์ การแชร์ภาพสิ่งผิดปกติที่อยู่ในน้ำที่ก่อกจากตักน้ำดื่มหยอดเหรียญบางตู้ ซึ่งชาวโซเชียลได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานตักน้ำดื่ม ทั้งนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ได้ออกหลักเกณฑ์-คู่มือปฏิบัติในการประกอบการกิจการเกี่ยวกับตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีแนวทางควบคุมคุณภาพตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ ไว้ว่า...จะต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.สถานที่ตั้ง 2.คุณลักษณะของตักน้ำ 3.แหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 4.การควบคุมคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค 5.การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 6.การบันทึกและการรายงาน ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลกับรายงานเป็นเอกสารเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ ซึ่งคู่มือระบุชัดเจนว่าตักน้ำดื่มต้องปลอดภัย แต่คำถามคือมีการปฏิบัติตามแค่ไหน และมีการตรวจสอบหรือไม่</p>	
<p>นายกฯ คุย Google นำเทคโนโลยีช่วยระบบ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบปะกับนางรูธ โพรท (Ruth Porat) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของ Alphabet และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Google พูดคุยถึงการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการลงทุน Cloud center ของ Google ในประเทศไทย โดย Google มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่</p>	
<p>การให้บริการ Virtual Hospital</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นโยบายดิจิทัลสุขภาพ เรื่องการให้บริการ Virtual Hospital หรือรพ.เสมือนจริง ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ด้วยบริการครบวงจรเหมือนเข้ารับบริการใน รพ.จริง พุดคุยกับแพทย์ได้แบบ Real-time สามารถเจาะเลือดที่บ้าน หรือใกล้บ้าน ชำระเงินออนไลน์ เบิกจ่ายตามสิทธิ รับยาทางไปรษณีย์ ให้บริการทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่เข้าเงื่อนไข ซึ่ง รพ.ราชวิถี ได้เปิดบริการตั้งแต่เดือนต.ค. 2566 มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 1,700 ราย รวมถึงมีฐานข้อมูล Digital Medical Services เชื่อมโยงข้อมูล รพ.ในส่วนภูมิภาคทั้ง 3 ระดับ กับ รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ กรณีส่งต่อสามารถส่งข้อมูลผู้ป่วยให้แพทย์ล่วงหน้าเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสม รวดเร็ว เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม</p>	
<p>กสทช. แนะนำ "กะทิ" สายรัดข้อมืออัจฉริยะ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-กสทช. ได้สนับสนุนงบฯ โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ จนเกิด prototype สายรัดข้อมืออัจฉริยะ "กะทิ" อุปกรณ์ IoT สำหรับติดตามข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ ทำงานแบบเรียลไทม์ มีพีเจอร์ช่วยบริหารจัดการสุขภาพ ได้แก่ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกาย ความเข้มข้นของออกซิเจน การนับจำนวนก้าวและระยะทางการเดิน ระบบบันทึกการนอนหลับ รวมถึงวัดการเผาผลาญแคลอรี กั้นน้ำได้ลึก 1 เมตรไม่เกิน 30 นาที ระบบการยืนยันตัวตนด้วยคิวอาร์โค้ด โดยในอนาคตสามารถเชื่อมการทำงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ ส่งตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันหากเกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกข้อมูลผ่านซิมโทรศัพท์มือถือได้ทุกเครือข่ายได้ ช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้มีการทดลองใช้ระบบนำร่องในผู้สูงอายุ 2,000 ราย และบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการของจังหวัดพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 จังหวัดได้ ได้แก่ ลำปาง ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และสงขลา โดยมีความพึงพอใจโครงการกว่า 80%</p>	
<p>จับร้านกระท่อมเถื่อน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, เรื่องเล่าเช้านี้, ch3plus)</p> <p>- คณะทำงานจัดระเบียบสังคมฯ ปฏิบัติการเชิงสายฟ้าแลบ เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำกระท่อม พร้อมยาแก้ไอชื่อ ยัยรุ่นคูโบ ถ.เกาะทอง อ.เมือง จ.เชียงราย มั่วสุมเสียดังและจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนกว่า 30 คน จากการตรวจสอบไม่พบหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่เสสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฝ่าฝืน พ.ร.บ.อาหารฯ จึงนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี</p>	
<p>หน่วยปฐมภูมิทบท. ร้องรับผลกระทบการจัดสรรงบ UC สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการ และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง รับเรื่องร้องเรียนจาก นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ ที่ปรึกษาสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น กรณีผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณ UC สำหรับผู้ป่วยนอกโมเดล 5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับผลกระทบ ในปี 2566 และ 2567 อย่างรุนแรงจนประสบปัญหาวิกฤต</p>	
<p>ชัชนาจัดมหกรรมแพทย์แผนไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ MGROnline</p> <p>-พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพ ที่ 3 แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "กำแพงพิชัยยุทธสวรรค์" ภายใต้แนวคิด "ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล" ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2567 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัชนาท</p>	